

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุ่นที่ 4/2556
ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2556
จัดโดยสำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	กรมธนารักษ์	
1	นางสุภาพร อนันตวรังกุล	นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย
2	นายวัลลภ อีธรรมธาดา	นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย
3	นางสาวดุขฎี ถวิลไทย	นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย
4	นายมนตรี พลันสังเกตุ	นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย
5	นางสาวจิรีสุดา ลากจิตร	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
6	นางสาวจรรยา หนูแข่ง	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
	กรมบัญชีกลาง	
7	นางสาวเฉลิมรัตน์ เรืองวราคม	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
8	นายสิทธิานต์ รัตนวงศ์	นิติกรชำนาญการ สำนักความรับผิดชอบ
9	นางอัมพร ขวัญสังข์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง
10	นางธัญชนก จันทรเหลือง	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11	นางอรพินท์ สุริยทุธ	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
12	นางพิมพ์ศิริ เดชสูงเนิน	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ
13	นางทองดี ป้องเขต	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด
14	นางสาวภัทริยา สารพันธ์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	กรมศุลกากร	
15	นางสาวพรรณนลิน แสงโชติ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักตรวจสอบอากร
16	นายพงษ์พันธ์ วงษ์วุฒิศักดิ์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
17	นางชนัยพร พูนน้อย	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
18	นายนริศ จำยองบัว	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสืบสวนและปราบปราม
19	นางพรพัฒนา ตันติฉันทะวงศ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักบริหารกลาง
20	นายมานิตย์ กาบเปง	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
21	นายสมพงษ์ เหลืองอ่อน	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
22	นายเจนฤทธิ์ สระวาสี	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักพิกัดอัตราศุลกากร
23	นายสมพงษ์ จันทรแป้น	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
24	นางสาวสิทธิพรรณ สิทธิกุล	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
25	นางสุวรรณี วรรณศิริ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
	กรมสรรพสามิต	
26	นายธนวัสส์ อานุกาพ	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักกฎหมาย
27	นายคณากร ยังมีสุข	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
28	นายสมศักดิ์ คุรุตันศิริ	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
29	นายอนุศาสตร์ สร้อยสังวาลย์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	กรมสรรพสามิต (ต่อ)	
30	นางธราทิพย์ บุตรสิงขรณ์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
31	นายถนอม ใจหมื่น	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
32	นายชัยยะ ดิสถาพร	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
33	นายอุดมพร ดวงสุวรรณ	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง สาขากันตัง
	กรมสรรพากร	
34	นางสาวฉรรพวรรณ เศรษฐี	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
35	นายไพฑูรย์ วงษ์สงฆ์	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ รักษาราชการแทน นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
36	นางสาวนงเยาว์ พุ่มเพรา	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
37	นายสวัสดิ์ ชูเชิด	นิติกรชำนาญการ
38	นางปภาภัทร เพ็ชรบวร	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
39	นางสาวขวัญใจ ศิวะพิมล	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
40	นางศศิภัคค์ วรหสังค์	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
41	นางอรชร ประคองสิน	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
42	นางเสาวนีย์ กิตติพยุง	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
43	นางสาวพัชรา ฐิติเพชรกุล	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
44	นางสาวสุนิตย์ สถิตยานุรักษ์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	
45	นางสาววรรณพร อนันตพงศ์	นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการ
46	นางทัศนาว วันเนา	นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการ
	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	
47	นางสาวมณฑาทิพย์ ชุมทอง	นิติกรชำนาญการ
48	นายวรวุฒิ แซ่ลิ้ม	เศรษฐกรชำนาญการ
	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	
49	นางพัชรา เกตุขุนทด	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
50	นางสาวนิธินาถ ผากา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ